



Chương trình hỗ trợ theo dõi và tư vấn
người bệnh ung thư được điều trị thuốc STIVARGA

STI-CARE

Đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị





GIỚI THIỆU

STI-Care là chương trình hỗ trợ tư vấn cho người bệnh ung thư đại trực tràng, ung thư gan và ung thư biểu mô đường tiêu hóa được bác sĩ điều trị kê đơn sử dụng thuốc Stivarga tại Việt Nam. Chương trình được tổ chức bởi Quý Ngày mai tươi sáng dưới sự đồng hành của công ty Bayer Việt Nam

Khi tham gia chương trình, cán bộ tư vấn là nhân viên y tế sẽ kết nối và liên lạc với người bệnh với tần suất khoảng 1-2 lần/tháng hoặc có thể nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu và tình trạng của người bệnh trong suốt quá trình điều trị với Stivarga. Đồng thời, người bệnh có thể liên hệ gọi cán bộ tư vấn trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc tư vấn những nội dung trong phạm vi của chương trình

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

- ✓ Hỗ trợ bệnh nhân cách sử dụng Stivarga đúng cách theo kê đơn của Bác sĩ điều trị dựa trên thông tin kê toa đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt.
- ✓ Hỗ trợ bệnh nhân nhận biết và quản lý các tác dụng không mong muốn (nếu có) và khuyến nghị bệnh nhân tiếp tục tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trong trường hợp xảy ra tác dụng phụ.
- ✓ Hỗ trợ bệnh nhân kết nối với Bác sĩ điều trị và chuyển tiếp các câu hỏi của bệnh nhân và các bên liên quan phù hợp.
- ✓ Tư vấn người bệnh về lối sống và chăm sóc giảm nhẹ.



Dinh dưỡng



Cách sử dụng thuốc/ xử lý tác dụng không mong muốn



Lối sống



Các câu hỏi thường gặp về bệnh

ĐỐI TƯỢNG: Tất cả người bệnh tại Việt Nam được chẩn đoán ung thư đại trực tràng, ung thư gan và ung thư biểu mô đường tiêu hóa được bác sĩ điều trị chỉ định sử dụng Stivarga đều có cơ hội đăng ký tham gia chương trình, không phân biệt người bệnh có hay không có Bảo hiểm Y tế.

Thông tin đăng ký: Người Bệnh có thể đăng ký thông qua bác sĩ điều trị hoặc Quý Hỗ trợ người bệnh ung thư - Ngày mai tươi sáng
Số điện thoại: 098.399.5670 - Email: psdmp.bff21@gmail.com



Câu hỏi thường gặp



Cán bộ tư vấn của chương trình là ai và sẽ hỗ trợ gì cho người bệnh?

Tư vấn viên của chương trình là cán bộ y tế sẽ hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc Stivarga đúng cách theo đơn thuốc đã được bác sĩ điều trị kê đơn, chia sẻ thông tin và hỗ trợ người bệnh xử trí các tác dụng không mong muốn (TDKMM) có thể xuất hiện và/hoặc hỗ trợ người bệnh xin tư vấn của bác sĩ điều trị khi có TDKMM một cách hiệu quả. Đồng thời cung cấp những tư vấn về lối sống, dinh dưỡng cho người bệnh.



Ai có thể tham gia chương trình này?

Tất cả các người bệnh tại Việt Nam được chẩn đoán ung thư đại trực tràng, ung thư gan và ung thư biểu mô đường tiêu hóa có chỉ định điều trị Stivarga theo kê toa của bác sĩ điều trị đều có cơ hội đăng ký tham gia chương trình, không phân biệt người bệnh có hay không có Bảo hiểm Y tế.



Làm thế nào để đăng ký tham gia chương trình?

Người bệnh có thể liên hệ trực tiếp với bác sĩ điều trị hoặc đăng ký thông qua Quỹ Hỗ trợ người bệnh ung thư - Ngày mai tươi sáng (SĐT: 0983 995 670, Email: psdmp.bff21@gmail.com)



Tôi có phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào để tham gia chương trình không?

Chương trình STI-CARE là chương trình hỗ trợ người bệnh hoàn toàn miễn phí, người bệnh khi tham gia vào chương trình sẽ không phải đóng thêm bất cứ chi phí nào khác.



Các hồ sơ cần thiết để đăng ký chương trình?

Người bệnh cần gửi bản sao toa thuốc của bác sĩ điều trị có chỉ định sử dụng thuốc Stivarga và ký vào giấy xác nhận đồng ý tham gia chương trình.



Tôi sẽ nhận được bao nhiêu cuộc gọi tư vấn?

Người bệnh sẽ được cán bộ liên hệ tư vấn với tần suất 1-2 tháng/1 lần hoặc có thể nhiều hơn tùy tình trạng thực tế của người bệnh. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể chủ động liên lạc với cán bộ tư vấn của chương trình trong giờ hành chính khi gặp phải các vấn đề cần được hỗ trợ.



Khi có thắc mắc, tôi có thể gọi cho cán bộ tư vấn để hỏi được không?

Có. Người bệnh có thể liên hệ gọi cán bộ tư vấn trong giờ hành chính khi cần hỗ trợ hoặc tư vấn những nội dung trong phạm vi của chương trình (dinh dưỡng, lối sống,...)



Tôi phải làm gì nếu không muốn tham gia chương trình?

Người bệnh có thể liên hệ cán bộ tư vấn để thông báo ngưng tham gia chương trình bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra lý do.

Chương trình hỗ trợ theo dõi và tư vấn
người bệnh ung thư được điều trị thuốc STIVARGA

STI-CARE

Đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị



Quý Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày Mai Tươi Sáng là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích hỗ trợ và làm giảm gánh nặng cho các người bệnh ung thư. Quý hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ chăm sóc, điều trị người bệnh ung thư, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ về ung thư, góp phần nâng cao chất lượng phòng chống ung thư ở Việt Nam.

Trong hơn 10 năm qua, Quý đã phát triển rất nhanh, mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả, được rất nhiều cơ quan, tổ chức và các nhà hảo tâm ủng hộ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Quý Hỗ trợ người bệnh ung thư - Ngày mai tươi sáng

Số điện thoại: **098.399.5670**

Email: **psdmp.bff21@gmail.com**

Văn phòng quý: Phòng 442-443, Nhà A, Bệnh viện K Tân Triều, 30 Cầu Bươu, Hà Nội

